

Chính sách Giảm Nợ Y tế của Bệnh viện Atrium Health NC (MDMP)

Atrium Health cam kết chăm sóc sức khỏe và khỏe mạnh của tất cả bệnh nhân bất kể khả năng chi trả của họ. Atrium Health cam kết hỗ trợ bệnh nhân đủ điều kiện trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ để tiếp cận bảo hiểm y tế, chẳng hạn như Medicaid và mở rộng hỗ trợ tài chính cho những người có nhu cầu. Để tiếp tục cam kết này, các chính sách của chúng tôi phù hợp với sáng kiến Giảm thiểu nợ y tế ở North Carolina, nhằm ngăn chặn sự tích lũy nợ y tế.

MDMP dành cho những bệnh nhân là thường trú nhân tại North Carolina và nhận các dịch vụ y tế cần thiết tại bệnh viện Atrium Health ở North Carolina.

Chính sách Hỗ trợ Tài chính Atrium Health hỗ trợ các mục tiêu do NC MDMP đặt ra. Điều này thể hiện giá trị cốt lõi của chúng tôi là "Chăm sóc" và tuân thủ các quy định của liên bang và tiểu bang liên quan đến hỗ trợ tài chính.

Theo luật, Atrium Health sẽ luôn cung cấp dịch vụ điều trị cho bệnh nhân tại khoa cấp cứu của bệnh viện bất kể khả năng chi trả của họ. Bệnh nhân đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn số tiền thường được tính phí (AGB) cho bệnh nhân được bảo hiểm. Advocate Health sử dụng phương pháp nhìn lại để tính AGB. Để biết thêm thông tin về cách tính AGB, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng theo số (704)512-7171.

Các mục tiêu của MDMP được thực hiện bởi Chính sách Hỗ trợ Tài chính Advocate Health (AH FAP), bao gồm:

- Bệnh nhân có thu nhập hộ gia đình ít hơn hoặc bằng 300% mức nghèo liên bang có thể nhận được hỗ trợ tài chính 100%.
- Bệnh nhân có thu nhập hộ gia đình từ 301%-400% mức nghèo liên bang có thể được giảm giá một phần.
- Cư dân North Carolina đăng ký vào một số chương trình liên bang và tiểu bang nhất định hoặc những người đáp ứng các tiêu chí dựa trên thu nhập khác có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính 100% và không cần đăng ký. Xem Phụ lục A của chính sách hỗ trợ tài chính của chúng tôi để biết thêm thông tin.
- Atrium Health cung cấp các tùy chọn kế hoạch thanh toán cho bệnh nhân không thể thanh toán đầy đủ hóa đơn y tế của họ. Bệnh nhân hỏi về kế hoạch thanh toán và có thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới 300% mức nghèo liên bang đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính 100%, do đó loại bỏ nhu cầu về kế hoạch thanh toán.

Chi tiết đầy đủ về các yêu cầu, tiêu chí đủ điều kiện, quy trình sàng lọc và thủ tục liên quan đến các chương trình hỗ trợ tài chính của Atrium Health có thể được tìm thấy trong Chính sách Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi.

Chính sách hỗ trợ tài chính và các tài liệu liên quan bao gồm tóm tắt hỗ trợ tài chính bằng ngôn ngữ đơn giản, đơn xin hỗ trợ tài chính và Chính sách Thanh toán và Thu nợ có sẵn tại <https://atriumhealth.org/for-patients-visitors/financial-assistance>.

Đã tạo: 1/1/25

Đã được phê duyệt: 1/1/25

Đã sửa đổi: 1/1/25